
 

รายงานการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม 

คร้ังท่ี 6/๒๕๖3 

วันพุธ ท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖3 เวลา 09.3๐ น. 

ณ หองประชุมสะลวง ช้ัน 2 อาคารอํานวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม ศูนยแมริม 
----------------------------------- 

 

ผูมาประชุม 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

2. อาจารย ดร.สมศักดิ ์ บุญแจง กรรมการและ 

   รองประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

3. นายยงยุทธ แสนใจพรหม กรรมการและ 

   รองประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

4. อาจารยกติตนิันท หอมฟุง กรรมการ 

5. อาจารยวชิรนนท แกวตาป กรรมการ 

6. อาจารย ดร.สุดารัตน แสงแกว กรรมการ 

7. อาจารยตุลยนุสรญ สุภาษา กรรมการ 

8. อาจารย ดร.กันยารัตน รนิศรี  กรรมการ 

9. อาจารยพัฒนินทร ศุขโรจน  กรรมการ 

10. ผูชวยศาสตราจารยชัยรัตน นทปีระสทิธพิร  กรรมการ 

11.วาที่รอยตรอีานนท มะโนเมอืง กรรมการ 

12. นางสาวฉัตราภรณ กาว ี กรรมการ   

13. นายภาสกร แหงศักดิ์ศรี กรรมการ 

14. นายธรีพงศ เตชาต ิ กรรมการ 

15. นายทววีัฒน หนักแนน กรรมการ 

16. นายธนะโชค สันตสวัสดิ ์ กรรมการ 

17. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา ทองบุญนาค กรรมการและเลขานุการ 

18. นายอุดมศักดิ์ ปญญาอนิทร กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

19. นางชลธชิา ชัยสุวรรณ ผูชวยเลขานุการ 

20. นางสาวภัคจิรา กาบใจ ผูชวยเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม 

1. อาจารย ดร.ณัฐยิา ตันตรานนท กรรมการ ตดิภารกจิ 

2. นายอานนท ผัดแปง กรรมการ ตดิภารกจิ 

เอกสารหมายเลข ๒.๑ 
สภาคณาจารยและขาราชการรับรองรายงานประชุมฉบับน้ีแลว 

ในการประชุม คร้ังท่ี 7/2563 วันท่ี 5 สงิหาคม 2563 



๒ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ครัง้ที่ 6/๒๕๖3 วันพุธท่ี 1 กรกฎาคม ๒๕๖3 

 

ผูเขารวมประชุม 

1. นางสาวกัลยากร สุสงิโสด ตัวแทนจากพนักงานราชการ 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.3๐  น. 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ประธานที่ประชุม 

กลาวเปดการประชุมและดําเนนิการประชุมตามระเบยีบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบยีบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
 

1.1 การรับรายงานตัวนักศึกษา 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ประธานที่ประชุม

มอบหมายให นายยงยุทธ  แสนใจพรหม กรรมการและรองประธานสภาคณาจารยและขาราชการ   

แจงที่ประชุมเกี่ยวกับขอมูลการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม ภาคปกติ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563        

มจํีานวนนักศกึษามารายงานตัวทัง้สิ้น 3,830 คน รายละเอยีดดังนี้  

 1. คณะครุศาสตร 1,155 คน   

 2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1,115 คน  

 3. คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี423 คน 

 4. คณะวทิยาการจัดการ 775 คน 

 5. คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 26 คน 

 6. วทิยาลัยแมฮองสอน 66 คน 

 7. วทิยาลัยนานาชาต ิ269 คน 

 ในสวนของสาขาวิชาที่มีจํานวนนักศึกษานอยกวา 10 คน จะมีการยุบและใหนักศึกษาเลือก

เปลี่ยนไปยังสาขาวชิาอื่นที่ใกลเคยีง    
 

มตท่ีิประชุม 

รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

2.1 รายงานการประชุมคร้ังท่ี 5/2563 วันท่ี 10 มถุินายน 2563 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ประธานที่ประชุม 

มอบหมายให ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา  ทองบุญนาค กรรมการและเลขานุการแจงรายงาน

การประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ 5/๒๕๖๓ วันที่ 10 

มิถุนายน 2๕๖๓ เพื่อนําเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมรายละเอียดตาม

เอกสารรายงานการประชุม  



๓ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ครัง้ที่ 6/๒๕๖3 วันพุธท่ี 1 กรกฎาคม ๒๕๖3 

 

มตท่ีิประชุม 

รับรองรายงานการประชุมโดยไมมขีอแกไข 

 

ระเบยีบวาระท่ี ๓ เรื่องสบืเน่ือง 
 

3.1 รายงานความคืบหนาการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการศึกษาอัตราคาจาง 

 ข้ันต่ําข้ันสูงของพนักงานมหาวทิยาลัย 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ประธานที่ประชุม 

มอบหมายให อาจารยตุลยนุสรญ  สุภาษา ประธานอนุกรรมการศึกษาอัตราคาจางขั้นตํ่าขั้นสูงของ

พนักงานมหาวทิยาลัย แจงรายงานความคืบหนาการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการศึกษาอัตราคาจางขั้น

ต่ําขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสาร (ราง) แบบสอบถามความตองการสวัสดิการ

ของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จึงนําเสนอสภาคณาจารยและขาราชการพิจารณา 
 

ท่ีประชุมรวมกันพจิารณาและมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

1) รางแบบสอบถามความตองการสวัสดกิารของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

ในสวนที่ 2 ความตองการสวัสดิการ ควรทําในลักษณะใหผูตอบแบบสอบถามจัดเรียงลําดับความ

ตองการรูปแบบสวัสดิการ เพื่อใหทราบถึงความตองการรูปแบบสวัสดิการที่คนสวนใหญตองการมาก

ที่สุดเรยีงลําดับลงไป 

2) ในสวนที่ 2 ความตองการสวัสดิการ ขอ 9 การจัดฝกอบรม เสริมความรูวิชาชีพให

พนักงานมหาวิทยาลัยในแตละประเภทพนักงานเปนเรื่องการพัฒนาบุคลากรที่มหาวิทยาลัยตอง

สนับสนุนอยูแลว จึงไมควรเปนหัวขอในเรื่องสวัสดกิาร 

3) ควรเริ่มจากกําหนดรูปแบบทางเลือกใหชัดเจนในแบบสอบถามเพื่อใหทราบความ

ตองการวาคนสวนใหญวาตองการแบบโครงสรางปจจุบันแตปรับปรุงเพิ่มเติม หรือตองการโครงสราง

ใหมอยางไร 

4) ตองสรางความเขาใจใหผูตอบแบบสอบถามทราบวาคาตอบแทนและสวัสดิการมี

ความสัมพันธกัน อธบิายใหทราบวา ณ ปจจุบันมหาวิทยาลัยจายคาตอบแทนเทาใดและมีสวัสดิการให

อยางไรบาง หากตองการใหมีการเพิ่มคาตอบแทนมากขึ้นสวัสดิการยอมลดลง หรือหากไดรับ

คาตอบแทนเทาเดมิแตมคีวามตองการเพิ่มสวัสดกิารจากมหาวิทยาลัยอยางไรบาง เนื่องจากสวัสดิการ

เปนสทิธิ์ที่ควรไดรับโดยไมตองเรยีกรอง แตควรสมเหตุสมผล เนื่องจากงบประมาณในสวนคาตอบแทน

นี้เปนงบประมาณในกลุมงบอุดหนุนซึ่งแบงเปนคาตอบแทนของบุคลากร และตองแบงเปนงบประมาณ

ที่ใชในการขับเคลื่อนในเชิงบริหารดวยซึ่งเปนความจําเปนของมหาวิทยาลัยที่จะใหกลายเปน

คาตอบแทนทั้งหมดไมได อัตราเทาไหรที่ทําใหเกิดความสมดุล และทําใหมหาวิทยาลัยขับเคลื่อนตอไป

ได เชน มหาวิทยาลัยตองมีงบประมาณสําหรับจายคาตําแหนงทางวิชาการ ตองมีกองทุนสํารองเลี้ยง



๔ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ครัง้ที่ 6/๒๕๖3 วันพุธท่ี 1 กรกฎาคม ๒๕๖3 

 

ชีพ จึงควรมีการศึกษาขอมูลการใชงบประมาณที่จําเปนของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับเรื่องนี้แลวนํามา

วเิคราะหการจายคาตอบแทนและสวัสดกิารที่เหมาะสมตอไป  

5) จุดประสงคของการดําเนินการเรื่องนี้เพื่อใหบุคลากรไดรับคาตอบแทน โดยมีอัตรา

ขั้นต่ําขั้นสูงที่เหมาะสม ไดรับสวัสดิการที่สมเหตุสมผล มีแนวคิดเพื่อนําไปเสนอในการปรับปรุง

วธิกีารใชใหสามารถเขาถึงสวัสดิการไดอยางแทจริง เชน กรณีที่กรรมการอนุมัติใหเบิกไดแตเมื่อนํายื่น

เบิกการเงินไมสามารถเบิกได โดยแจงวายึดตามระเบียบการเบิกของกรมบัญชีกลางแมจะมีประกาศ

ของมหาวิทยาลัย กรณีแบบฟอรมที่ใหสถานพยาบาลเขียนขอความใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัย

กําหนดซึ่งทางสถานพยาบาลบางแหงก็ไมสามารถเขียนตามไดทําใหไมสามารถนํามาเบิกได กรณี

ตองการใหสามารถเบิกไดตามจริงมากกวาจํานวนที่มหาวิทยาลัยกําหนดปละ 20,000 บาทตอคน 

เปนตน 

6) ในปจจุบันพนักงานมหาวิทยาลัยสวนใหญคาตอบแทนกําลังจะชนเพดาน หากมีการ

เพิ่มเงินคาตอบแทนจริงก็ไมสามารถไดรับเงินสวนเพิ่มนั้น จึงควรมุงไปสูเรื่องการปรับเพดานเงิน

คาตอบแทนกอน และนอกจากการศึกษาขอมูลอัตราขั้นต่ํา ควรศึกษาขอมูลอัตราขั้นสูงดวย รวมถึง

เรื่องการพิจารณาผลงานเพื่อเขาสูตําแหนงเช่ียวชาญ ชํานาญการ และชํานาญการพิเศษ และ

กฎระเบียบของ ก.พ.อ. ที่เกี่ยวของ เนื่องจากเรื่องที่มีการเคลื่อนไหวของขาราชการยอมมีผลตอ

พนักงานมหาวทิยาลัยเชนเดยีวกัน 
 

มตท่ีิประชุม 

ใหคณะอนุกรรมการศึกษาอัตราคาจางขั้นตํ่าขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยปรับปรุง

แบบสอบถามตามขอเสนอแนะ และประสานกับทีมเลขานุการสภาคณาจารยและขาราชการเพื่อจัดทํา

โครงการจัดทําโพลตอไป 

 

3.2 รายงานความคืบหนาการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการศึกษาการเขาสู 

  ตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยมหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ประธานที่ประชุม 

มอบหมายให อาจารยกิตตินันท  หอมฟุง ประธานอนุกรรมการศึกษาการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของ

คณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม แจงรายงานความคืบหนาการดําเนินการของอนุกรรมการศึกษา

การเขาสูตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รายละเอียดตามเอกสาร

หมายเลข 3.2 จึงนําเสนอสภาคณาจารยและขาราชการพิจารณา 
 

ท่ีประชุมรวมกันพจิารณาและมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

1) เนื่องจากมีการปรับเกณฑใหมซึ่งเปนเกณฑสูงขึ้นกอนการประชุม ซึ่งเอกสาร

ประกอบที่เตรยีมมานัน้เปนเอกสารที่วเิคราะหจากเกณฑเดมิจึงขอไมนํามาพจิารณา 



๕ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ครัง้ที่ 6/๒๕๖3 วันพุธท่ี 1 กรกฎาคม ๒๕๖3 

 

2) เห็นควรจัดเปนการประชุมสัมมนาหรือเสวนาเพื่อใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

เกณฑใหมแกคณาจารย และเพื่อระดมแนวความคดิเกี่ยวกับแนวทางการเขาสูตําแหนง 
 

มตท่ีิประชุม 

ใหคณะอนุกรรมการศึกษาการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหมประสานกับทีมเลขานุการสภาคณาจารยและขาราชการ เพื่อจัดทําแผนโครงการ

สัมมนาตอไป 

 

3.3 รายงานความคืบหนาการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการศึกษาภาระงาน 

  ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ประธานที่ประชุม 

มอบหมายให อาจารย ดร.สมศักดิ์  บุญแจง ประธานอนุกรรมการศึกษาภาระงานของบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม แจงรายงานความคืบหนาการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการศึกษา

ภาระงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3.3 จึงนําเสนอ

สภาคณาจารยและขาราชการพจิารณา 

 

ท่ีประชุมรวมกันพจิารณาและมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

1) ขอสังเกตในประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง การกําหนดสัดสวนภาระ

งานและวิธีการคิดภาระงานของคณาจารยประจํา พ.ศ. 2561 หนา 8 ที่เปนรายละเอียดการลดหรือ

ยกเวนภาระงานใหแกผูดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารแนบทายประกาศฯ ใชหนวยในการวัดเปนหนวยกิต 

ซึ่งแตกตางกับหนวยที่ใชวัดภายในประกาศคดิเปนช่ัวโมง ซึ่งควรเปนหนวยวัดเดยีวกัน 

2) ตองคดิคํานวณรูปแบบที่ทําใหเกดิความรูสึกบวกตออาจารยผูสอน เชน สอน 1 วิชา 

3 หมูเรียน เมื่อเทียบกับ สอนหลายวิชาในจํานวนหมูเรียนที่เทากัน ผูที่สอนหลายวิชาอาจไดภาระงาน

เพิ่มมากขึ้นจากการเตรยีมสอน แตไมควรลดภาระงานของผูที่สอน 1 วชิา แมจํานวนหมูเรยีนจะเทากัน   

3) ขอสังเกตจํานวนนักศึกษาตอหมูเรียนที่ไมเปนธรรมตอผูสอน เชน ตามที่

มหาวทิยาลัยกําหนดเกณฑขั้นตํ่าไวจํานวน 60 คน กรณีการสอนวิชาชีพครูกําหนดตามเกณฑ จํานวน 

30 คน แตการจัดช้ันเรียนในวิชาเอกกลับรวมหมู โดยเหตุผลคือไมใชวิชาชีพครูตองสอนจํานวน 50 คน 

ทําใหเกดิความลักลั่น ควรปรับใหเปนไปตามเกณฑที่เหมาะสม ซึ่งทัง้นี้กระทบกับคุณภาพการศึกษาดวย 

4) การนิเทศนักศึกษาตองคิดเปนระบบ หากตองไปนิเทศระยะทางไกลตองคิดเพิ่มให 

ยิ่งเปนการสงเสรมิใหอาจารยยนิดทีี่จะตองออกไปนเิทศไกลๆ เพิ่มขึ้นดวย  

5) เพิ่มเตมิเรื่องเกี่ยวกับการนเิทศนักศึกษา เนื่องจากมีคณะรวมผลิตจํานวนมาก ควรมี

ระบบการดูแลอาจารยออกไปนิเทศนักศึกษา และการปรับปรุงการเบิกจายคาใชจายที่เกี่ยวกับการ

นเิทศ ซึ่งไมสอดคลองกับคาใชจายจริงในปจจุบัน ทําใหการออกไปนิเทศมีขอจํากัดตางๆ เชน อาจารย



๖ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ครัง้ที่ 6/๒๕๖3 วันพุธท่ี 1 กรกฎาคม ๒๕๖3 

 

ผูออกไปนเิทศตองรับภาระคาใชจายเอง ตองดูแลตนเอง และคดิวธิกีารนเิทศแบบประยุกตเอง สงผลให

ไมไดคุณภาพเทาทีค่วร  

6) ผูประเมินควรเปนประธานหลักสูตร/หัวหนาภาค ไมควรเปนหัวหนาภาค/คณบดี 

เนื่องจากคณบดีไมไดใกลชิดกับอาจารยผูสอนทุกคนจะทราบไดอยางไรวาอาจารยแตละคนทํา

อะไรบาง อาจกําหนดสัดสวนการประเมินเปนคะแนน 15 ตอ 15 นาจะทําใหความรับผิดชอบตอ

หลักสูตรเพิ่มขึ้น 

7) ตามที่มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหประเมินครบทุกดานทั้งที่ในปจจุบันการเรียนการ

สอนเปลี่ยนแปลงไปแลว หากอาจารยทานที่ไมมีช่ัวโมงสอน มหาวิทยาลัยควรกําหนดวาใหอาจารยผู

นัน้ทําอะไรและประเมนิเฉพาะดานตามที่ไดกําหนดใหอาจารยผูนั้นทํา เชน อาจารยบางทานเกงการทํา

วิจัยก็ควรเนนใหทํางานวิจัยและการประเมินก็เนนดานวิจัย เปนตน เนื่องจากปจจุบันอาจารยมีงาน

หลายดานที่นอกเหนือการสอน ทั้งงานที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ การที่ตองออกไปนิเทศนักศึกษา 

ตองทําวจัิย บรกิารวชิาการ ซึ่งหากใหอาจารยผูที่เกงทางดานใดและเนนไปในดานหนึ่งๆ นั้นใหเปนเลิศ

นาจะดีกวา และงานแฝงตางๆ ควรมีตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชวยปฏิบัติงานสนับสนุนงาน

ประจําในภาควชิา 

8) ควรแกไขสัดสวนในการประเมินใหเหมาะสมเปนมาตรฐานเดียวกันในทุกคณะ โดย

อาจทําเปนรูปแบบที่แบงเปนชองสําหรับใหเห็นวาผูประเมินคือประธานหลักสูตร หัวหนาภาค และ

คณบดี และระบุวาผูประเมินแตละทานมีสัดสวนเทาใดเพื่อนําเสนอตอไป และสรุปทายสุดวาจุดที่ขอ

ปรับแกมอีะไรบาง และเหตุผลความจําเปนในการปรับแก 

9) การเสนอเรื่องนี้ควรเสนอโดยตองมีฐานมวลชนสนับสนุน เมื่อทํารูปแบบที่เสร็จ

สมบูรณแลวตองชวยกันกระจายความคดิ และเมื่อเสนอไปทางฝายบริหารหากไมสนใจตามที่เสนอตอง

มคีําตอบกลับมาวามเีหตุผลอยางไรบาง 
 

มตท่ีิประชุม 

เห็นชอบตามเสนอ และใหเพิ่มเตมิตามขอเสนอแนะ 

 

ระเบยีบวาระท่ี ๔ เรื่องแจงเพื่อพจิารณา 
 

๔.1 การเปดรับสมัครนักศึกษาภาคพเิศษ (เรยีนวันจันทรถึงวันศุกร) 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ประธานที่ประชุม 

ขอถอนวาระนี้ และนําไปพจิารณาในการประชุมครัง้ตอไป 
 

มตท่ีิประชุม 

- 



๗ 
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๔.2 การใชงบประมาณโครงการกอสรางอาคารหอพักนักศึกษา อาคารสนามกฬีา

กลางและสิ่งปลูกสรางอื่น เพื่อขับเคลื่อนการผลติครู การพัฒนาทองถ่ินและการ

ยกระดับคุณภาพการศึกษา ของมหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ประธานที่ประชุม 

ขอถอนวาระนี้ และนําไปพจิารณาในการประชุมครัง้ตอไป 
 

มตท่ีิประชุม 

- 

 

ระเบยีบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 

5.1 การเขาชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา  ทองบุญนาค กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารยและ

ขาราชการ นําเสนอที่ประชุมใหทราบเกี่ยวกับการเขาช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 มีรายละเอียดขอเสนอแนะจากคณะกรรมการพิจารณางบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงนําเสนอสภาคณาจารยและขาราชการเพื่อทราบ ดังนี้ 

1. เงื่อนไขของมหาวทิยาลัยมีนโยบายใหหนวยงานจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย โดยใหคิด

อัตราคาอาหารในราคา มื้อละ 80 บาท และคาอาหารกลางวัน มื้อละ 25 บาท โดยกิจกรรมที่

สามารถจัดภายนอกมหาวทิยาลัยไดเพยีง 1 โครงการเทานัน้ 

2. โครงการจัดทําโพลของสํานักงานสภาคณาจารยและขาราชการ เสนอใหตัดคาถายเอกสาร

แบบสอบถาม จํานวน 1,000 บาท และใหจัดทําในรูปแบบ Google Form 

3. โครงการจัดทําโพลของสํานักงานสภาคณาจารยและขาราชการ เสนอใหทบทวนราคาของ

รูปเลมรายงานผล 

4. โครงการรวมประชุมสภาคณาจารยและขาราชการกับเครือขายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู

นํามาพัฒนางานดานสภาคณาจารยและขาราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม กิจกรรมที่ 2 

เสนอใหทบทวนวามคีวามจําเปนในการดําเนนิงานหรอืไม 

5. โครงการการสรางเครือขายภูมิปญญาสูการพัฒนาทองถิ่น เสนอใหตัดออกเนื่องจากไม

เกี่ยวของกับภารกจิของหนวยงาน 
 

มตท่ีิประชุม 

รับทราบ 

 



๘ 
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5.2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม เรื่อง แนวปฏบิัตกิารเบกิจายงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา  ทองบุญนาค กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารยและ

ขาราชการ นําเสนอที่ประชุมใหทราบเกี่ยวกับประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง แนว

ปฏิบัติการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยไดกําหนดใหหนวยงาน

เรงรัดการใชจายงบประมาณแผนดินใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 และงบประมาณ

เงินรายไดใหแลวเสร็จภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 5.2 จึง

นําเสนอสภาคณาจารยและขาราชการเพื่อทราบ 
 

มตท่ีิประชุม 

รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระท่ี 6 เรื่องอื่นๆ 
 

6.1 กําหนดการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการคร้ังตอไป 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา  ทองบุญนาค กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารยและ

ขาราชการ นําเสนอที่ประชุมวากําหนดการประชุมตามมติที่ประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ     

ครั้งที่ 1/2563 ไดกําหนดใหจัดการประชุมในทุกวันพุธที่ 2 ของเดือน ซึ่งในปงบประมาณ 2563         

จะมีการประชุมอีกจํานวน 2 ครั้งในเดือนสิงหาคม และกันยายน โดยเบื้องตนกําหนดการประชุมครั้ง

ตอไปเดิมคือวันที่ 19 สิงหาคม 2563 และวันที่ 9 กันยายน 2563 ทั้งนี้อาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อ

เรงรัดการเบกิจายงบประมาณ 
 

มตท่ีิประชุม 

รับทราบ 

 

เลกิประชุมเวลา  ๑3.0๐  น. 

 

ชลธชิา  ชัยสุวรรณ 

(นางชลธิชา   ชัยสุวรรณ) 

ผูชวยเลขานุการสภาคณาจารยและขาราชการ 

ผูจดบันทกึรายงานการประชุม 

 

กาญจนา  ทองบุญนาค 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา   ทองบุญนาค) 

กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารยและขาราชการ 

ผูตรวจรายงานการประชุม 
 


